



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๓ มูลค่าข่าว ๘๗,๓๑๘.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เลาะเลียบบ คลองพุดๆ

ชื่นใจจริงๆ

มี ท่านผู้อ่านได้พูดคุยกับนายนิปูณ ปิติมานะอารี หรือ “คิสนี่” อายุ 19 ปี ที่จบจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ปทุมวัน เจ้าของรางวัลเหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 4 ปีซ้อน ส่งมาให้จึงอยากนำมาถ่ายทอดสู่กันให้รับรู้ที่ว่า

การที่คิสนี่มีความสำเร็จในวันนี้ได้ ไม่ได้หมายความว่าจะนั่งอยู่เฉยๆ แล้วความสำเร็จจะลอยมาหา หากแต่เขาต้องเพียรพยายามและมีความตั้งใจจริง

เป็นลูกชายของคุณพ่อชาตญองค์ ทำธุรกิจส่วนตัวและคุณแม่ปิติมานะอารี เป็นแม่บ้าน มีน้องชาย 1 คน ชื่อ ปวีณ ปิติมานะอารี อายุ 18 ปี กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สาธิต มศว ปทุมวัน เช่นกัน

นิปูณ จบประถมศึกษาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ก่อนก้าวเข้าสู่มัธยมตอนต้น-ปลายเรียนที่สาธิต มศว และวันนี้ได้ตัดสินใจรับทุนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในระดับป.ตรี - ป.เอก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ที่นั่น เขาต้องไปเรียนซัมเมอร์ 12 หรือ 6 อีกครั้ง ก่อนจะยื่นคะแนนเข้าสู่มหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ โดยตั้งใจไว้จะยื่นคะแนนที่มหาวิทยาลัยเอ็มไอที มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าแห่งไหนจะตอบรับเขาเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี

เขาบอกว่า การที่จะเรียนคณิตศาสตร์ได้ดีนั้น ต้องมีวิธีคิดในลักษณะตรรกะใช้ความเป็นเหตุเป็นผลในการแก้ปัญหาโจทย์เสมอ แม้จะลงสนามแข่งขันระดับชาติมาหลายครั้ง เจอคนเก่งในรุ่นเดียวกันจากทั่วโลก ไม่เคยรู้สึกเครียดหรือกดดันเลย แต่จะมีความสุขและสนุกกับการแข่งขันเสมอ

ทุกวันนี้ใช้ชีวิตเหมือนเยาวชนทั่วไป เล่นกีฬาเบดมินตัน ฟุตบอล ปิงปอง และเล่นดนตรีอย่างกีตาร์ด้วย

นอกจากนี้แรงบันดาลใจในการเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนนอกจากจะได้รับแรงบันดาลใจจากครอบครัวและคุณครูเป็นอย่างดี ศึกษาจากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จทำให้เขาอยากจะทำตามรอยตามรุ่นพี่

แม้ว่าการใช้ชีวิตในต่างประเทศในระดับปริญญาตรี - เอก ต้องใช้เวลาจนถึง 10 ปี เขายืนยันว่า ยิ่งไงก็จะกลับมาทำคุณประโยชน์และจะใช้ความรู้ที่เล่าเรียนมาสร้างคุณค่าให้สังคมยิ่งขึ้นกับประเทศไทยต่อไป

ได้ฟังแล้วต้องบอกว่าชื่นใจจริงๆ

ตุลย์ ณ ราชดำเนิน
tulacom@gmail.com

